



ประกาศกรมป่าไม้

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อจัดจ้าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและสืบสวนพระราชดำริของสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้

ตามที่กรมป่าไม้ โดยสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตาม “โครงการพัฒนาป่าไม้ สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน” เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน จึงได้ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและสืบสวนพระราชดำริ เพื่อปฏิบัติงานในการน้อมนำ ขยายผล และเผยแพร่แนวพระราชดำริ โดยเฉพาะด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และถ่ายทอดไปสู่ประชาชนในพื้นที่ โดยให้ผู้สนใจสมัครตามประกาศดังกล่าวข้างต้น ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ ได้พ้นกำหนดระยะเวลาของการยื่นใบสมัครแล้ว มีผู้มาแสดงความจำนงยื่นใบสมัครในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและสืบสวนพระราชดำริ ของสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ จำนวน ๙ ราย จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์

เลขประจำตัว เข้ารับการ สัมภาษณ์	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	นางสาววิภารัตน์ กุลจรัสปรม	
๒	นางสาวพรรณน รัตนธวัลกร	
๓	นางสาวศิริวิมล หงส์ชู	
๔	นางสาวธัญพิชชา พูลยรัตน์	
๕	นางสาวพิรญาณ์ สุขสนาน	
๖	นางสาวเบญจมาภรณ์ กิจเจา	
๗	นางสวานันท์ซรพร พระทอง	
๘	นางสาวสลิตา พานคำ	
๙	นางสาวสุกัญญา ภายรัตน์	

ข) กำหนดวัน...

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสัมภาษณ์
ให้ผู้สมัครเข้ารับการสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้

วัน	เวลา	สถานที่สอบ
วันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓	- เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. ให้ผู้สมัครทุกคนไปรายงานตัว (หากมารายงานตัวหลังเวลา ถือว่าสละสิทธิ์) - เวลา ๐๙.๑๕ น. เริ่มสอบสัมภาษณ์	ณ สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ชั้น ๑ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ ห้องประชุม สำนักสำนักแผนงานและสารสนเทศ ชั้น ๓ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

ค) ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการจ้างและรายชื่อสำรอง

สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ภายในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ และทางเว็บไซต์ <https://new.forest.go.th/orip/>

ง) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ คือ ผู้สมัครต้องมาให้ทันตามกำหนดที่ประกาศ และจะเข้าห้องสอบเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ ต่อเมื่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการสอบเรียกชื่อให้เข้ารับการสัมภาษณ์ โดยจะเรียงตามลำดับเลขประจำตัวสอบจากน้อย ไปหามาก ผู้สมัครที่มาไม่ทันหรือไม่อยู่ในขณะที่เจ้าหน้าที่เรียกชื่อสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินไม่ว่ากรณีใดๆ และจะถือว่าเป็นผู้ขาดสอบ และเมื่อผู้สมัครถูกเรียกชื่อเข้าห้องสอบ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อและรับใบสมัครเข้ารับการสัมภาษณ์จากกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการสอบ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นางสาวมาลี เจริญวงศ์ตระกูล)

ผู้อำนวยการส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้